

ขอเชิญชวนนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


เรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยและช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ได้มากยิ่งขึ้นอันจะเป็นการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 1 (ภาคบรรยาย) ในวันที่ 2 เมษายน 2558:รับฟังเคล็ดลับสูตรสำเร็จ จากประสบการณ์ตรงของนักวิจัยแนวหน้าระดับประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

ณ ห้องประชุมปทุมธัญญา ชั้น 5 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

#




ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ -
ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. - เมธี
วิจัยอาวุโส สกว. - นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ปี 2549 - เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์วารสารวิจัยระดับนานาชาติ (high
impact factor) มากกว่า 90 รายการ
ได้รับการอ้างอิง (Citation) มากกว่า 1000
รายการ

#




ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล-นักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ (วช.) ปี 2555
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว. -รางวัล
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี 2548 - เป็นกอง
บรรณาธิการวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 2 รายการ - เป็นผู้
ประเมินบทความ ของวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 12 รายการ

#



รศ.ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์-รางวัล
นักวิจัยรุ่นใหม่ผู้สร้างสรรค์ จำนวน และ
คุณภาพสูงสุด (KU star) ปี 2554 จาก
สำนักวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เป็นรองศาสตราจารย์ด้วยวัยเพียง 33 ปี
ที่ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิจัยระดับ
นานาชาติ มากกว่า 30 รายการ

#



คุณจุรเชชา วิทยาอุทมิกุล นัก
เอกสารสนเทศ (ระดับเชี่ยวชาญ) ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ ม.
มหิดล-เป็นกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและสิ่งตีพิมพ์) ม.มหิดล
-เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ ของ
สกว.

กำหนดการกิจกรรมที่ 1

09.30 น. การอภิปราย เรื่อง เทคนิคและแนวทางสู่ความสำเร็จในการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น

13.00 น. การบรรยายเรื่อง เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่โดยรศ.ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์

15.00 น. การบรรยายเรื่อง เทคนิคการเลือกวารสารวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยนางจุรเชชา วิทยาอุทมิกุล

กิจกรรมที่ 2(ภาคปฏิบัติ)ระหว่างวันที่ 28 - 29พฤษภาคม 2558:เข้าร่วมกิจกรรม Workshop และรับบริการตรวจแก้ไขบทความวิจัย (Menu Script)ฉบับภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน **30 บทความ**เท่านั้น

ณ โรงแรม แคนทารี โฮเทล อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา



หมายเหตุ:ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมในกิจกรรมที่ 2 ต้องผ่านการอบรมในกิจกรรมที่ 1 (ภาคบรรยาย) แล้วเท่านั้น